



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Sở Giáo dục và Đào tạo



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 2/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các kế hoạch số 56, 60, 61, 62, 67 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ

trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 306

trường mầm non (trong đó có 10 trường tư thục), 295 trường tiểu học, 267 trường THCS, 39 trường THPT với hơn 27.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện toàn tỉnh còn thiếu 869 giáo viên mầm non trực tiếp đứng lớp theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; cấp THCS thừa giáo viên các môn Văn,

Toàn nhưng lại thiếu giáo viên các môn Giáo dục công dân, Công nghệ, thừa giáo viên gắn trường thị trấn, thiếu giáo viên ở những trường xa trung tâm; cấp THPT thiếu 238 cán bộ, giáo viên.

Trong thời gian tới, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), ngành Giáo dục tập trung giải quyết triệt để tình trạng giáo viên hợp đồng không đúng quy định; bố trí kinh phí tạo điều kiện cho giáo viên đổi từ cấp THCS học văn bằng 2 dạy những môn đang thiếu; các huyện, thành phố điều động giáo viên hợp lý giữa các xã, thị trấn; một kế toán phụ trách một cụm trường; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các giáo viên mầm non. Đối với việc tinh giản tổ chức bộ máy, sẽ tiến hành sáp nhập chung bộ máy lãnh đạo trường tiểu học, THCS ở những xã, thị trấn có 4 trường tiểu học

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Triển khai kế hoạch giám sát về phòng, chống tham nhũng

Sáng ngày 2/5, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 23/4/2018; Quyết định số 879-QĐ/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ và một số cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan. Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên

Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Thông qua cuộc giám sát nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm tình hình, đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó đề ra nhiệm vụ,

(Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh

(Xem tin trang 4)



● Khám sàng lọc khiếm thính cho các cháu Trường Mầm non 1/6

Ngày 2/5, Chi cục Dân số - KHHGD Thái Bình phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức khám sàng lọc khiếm thính cho toàn bộ học sinh của Trường Mầm non 1/6 (thành phố Thái Bình).

Chương trình khám khiếm thính thuộc dự án của ngành dân số và Trường Đại học Y Hà Nội nhằm phát hiện, can thiệp sớm, hạ thấp tỷ lệ dị tật, dị dạng và tàn phế do các bệnh rối loạn chuyển hóa di truyền cho trẻ em. Từ đó giúp trẻ phục hồi khả năng nghe, phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và học tập, giao tiếp, hòa nhập cộng đồng, giảm gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Thông qua khám sàng lọc khiếm thính tại trường mầm non còn nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, phụ huynh, phụ nữ có thai, giáo viên mầm non và đội ngũ cán bộ y tế về tầm quan trọng của việc phát hiện và can thiệp sớm đối với trẻ khiếm thính.

Trong 1 ngày, gần 900 học sinh thuộc 21 lớp của Trường Mầm non 1/6 đã được các bác sĩ đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương và Trường Đại học Y Hà Nội khám sàng lọc và đo thính lực bằng máy đo hiện đại. Những cháu được phát hiện khiếm thính và nguy cơ khiếm thính sẽ được thông báo về gia đình. Chương trình sẽ hỗ trợ khám miễn phí lần 2, lần 3 xác định cụ thể bệnh tật Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và được hỗ trợ kinh phí điều trị.

HÀ DUNG

● THÁI BÌNH WATER PARK Đón hơn 12.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, công viên nước và các công trình thể thao dưới nước Thái Bình water park đã đón hơn 12.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi.

Ngoài các trò chơi trên cạn hấp dẫn như thăm bay Apolo, cảm giác mạnh Caribe, mâm ly nhún, phim 9D, máy bay siêu tốc, nhà liên hoàn... Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Bình còn đầu tư trên 500 triệu đồng xây dựng thêm các dãy nhà chờ, hệ thống quầy tròn phục vụ giải khát, lắp đặt các màn hình lớn... để chuẩn bị cho chương trình chào hè và giải vô địch bóng đá thế giới 2018. Bên cạnh đó, Thái Bình water park miễn phí vé gửi xe, vé vào cửa, cung cấp nước uống miễn phí... để tránh quá tải, bảo đảm trật tự, an toàn và thuận tiện cho du khách.

Ngoài khách trong tỉnh, Thái Bình water park còn đón một lượng khách lớn đến từ Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên...

TRỊNH CƯỜNG

TIỀN HẢI

Đổi thay diện mạo nông thôn

(Xem trang 2)



Trang trại tổng hợp của người dân xã Đông Cơ (Tiền Hải) cho hiệu quả kinh tế cao.

Sự thật về hoạt động của "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ"

(Xem trang 4)

► Phối hợp tổ chức 63 cụm thi THPT quốc gia năm 2018

(nhandan.com.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Trong đó, cả nước có 63 cụm thi do 63 sở giáo dục và đào tạo chủ trì và giao các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (có nhóm ngành đào tạo giáo viên) phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia theo đúng quy chế. Quá trình phối hợp giữa sở giáo dục và đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tập trung vào việc tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo... Tổng số có hơn 200 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tham gia phối hợp làm công tác thi. Một số địa phương có nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tham gia phối hợp như: Cụm thi số 1 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì phối hợp với 10 cơ sở giáo dục đại học; cụm thi số 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với 7 cơ sở giáo dục đại học; cụm thi số 28 do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chủ trì phối hợp với 8 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; cụm thi số 18 do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chủ trì phối hợp với 5 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng...

► Tăng cường quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh

(nhandan.com.vn) Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở sử dụng thuốc tăng cường công tác quản lý, thực hiện đúng quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh, lưu thông, phân phối, sử dụng thuốc và quy định về ghi nhãn thuốc.

Theo đó, các cơ sở chỉ hoạt động theo đúng phạm vi kinh doanh đã được cấp phép; chỉ kinh doanh, phân phối, sử dụng các loại thuốc đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành và được cung cấp từ cơ sở kinh doanh dược đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi kinh doanh phù hợp... Bộ Y tế nghiêm cấm các cơ sở mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc trôi nổi, thuốc hết hạn dùng, thuốc đã có thông báo thu hồi, thuốc của các tổ chức, cá nhân không có giấy phép kinh doanh dược.

Sở y tế các địa phương phối hợp các cơ quan chức năng (như công an, quản lý thị trường, hải quan) tiến hành điều tra truy tìm tận gốc các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc chưa được cấp phép sản xuất, lưu hành. Đồng thời chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm tiến hành lấy mẫu có trọng tâm, trọng điểm đối với các loại thuốc có nguy cơ vi phạm về chất lượng; ưu tiên thực hiện việc phân tích, kiểm nghiệm, báo cáo kết quả để làm căn cứ cho việc xử lý kịp thời đối với các thuốc vi phạm và cơ sở, cá nhân kinh doanh thuốc vi phạm...

► Phát động triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018

(baotintuc.vn) Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 chính thức phát động ngày 2/5 tại Hà Nội.

Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là sự kiện nghệ thuật quan trọng trong năm du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2018).

Định kỳ 2 năm/lần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam. Hoạt động nhằm tổng kết 2 năm sáng tạo nghệ thuật, đánh giá những thành quả của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, qua đó giới thiệu tới người xem trong nước và quốc tế những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, những thành tựu sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh trong 2 năm qua.

Mọi công dân Việt Nam hoạt động nhiếp ảnh đều có thể gửi tác phẩm tham dự. Các tác giả sáng tác theo chủ đề "Hạ Long - Quảng Ninh - góc nhìn mới" và đề tài tự do. Các tác phẩm tham dự là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, sáng tác trong 2 năm gần đây, phản ánh cuộc sống đương đại, đất nước, con người, công cuộc xây dựng,

(Xem tiếp trang 4)